

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2556 (ด้านบริหาร)

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ ตามที่ได้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนามต่อไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2556

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2556 และเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2556 ตามองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ที่เสนอ

3. เรื่อง สรุปผลการฝึกอบรม เรื่อง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ให้มีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกระทรวงแรงงานในการศึกษาอนุสัญญาดังกล่าว รวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับความคาดหวังให้ทำหน้าที่ในการติดตามการดำเนินการของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR

4. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Business and Human Rights และการประชุม Technical Working Group Meeting ของ SEANF ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Business and Human Rights และการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting) ตามกรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

5. เรื่อง ผลการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่เครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่เครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา รวม 260 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ และสื่อมวลชนท้องถิ่น

6. เรื่อง การให้สัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า มูลนิธิศกยภาพชุมชน (People’s Empowerment Foundation) ได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางวิสา เบ็ญจะมโน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับกลไกการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปัจจุบัน

7. เรื่อง การวิพากษ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนายชรรค์ชัย คงเสน่ห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการออกแบบสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อวิพากษ์การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละท่านเพื่อการพัฒนา